



สื่อ	ประเด็นข่าว
springnews.co.th	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวีโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) กล่าวบรรยายในหัวข้อกฎหมายระหว่างประเทศ เรื่องกัญชาและการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการเรื่องสารเสพติดระดับชาติ จัดโดย ป.ป.ส. ว่า อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. 1961 ระหว่างรัฐภาคีถือเป็นฉันทามติร่วมกัน เมื่อประเทศใดเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ จะต้องเคารพข้อตกลงตามกฎหมาย หากละเมิดจะถูกตัดเตือนหรือขึ้นบัญชี และการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศจะทำให้ไม่สามารถนำเข้ายาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาฯ ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่ผ่านมาสหประชาชาติได้ติดตามสถานการณ์กัญชาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยมีการใช้ยาทกรมปลูกกัญชาเสรี จึงรู้สึกกังวลและเป็นห่วง เพราะหากเดินนโยบายผิดจะเกิดปัญหาตามมามากมาย นอกจากนี้ ยังมีอนุสัญญาระหว่างประเทศอีก 2 ฉบับคือ อนุสัญญา ค.ศ. 1971 ว่าด้วยสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์เหมือนกัญชา และอนุสัญญา ค.ศ. 1988 ว่าด้วยการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ การออกนโยบายของรัฐจึงต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ถ้ารัฐภาคีฯ อนุญาตให้ปลูก จะต้องระบุภูมิภาค จำนวนพื้นที่ปลูก และจำนวนต้นที่ปลูก ปริมาณน้ำมันกัญชาที่สกัดได้ รวมถึงการปลูกเพื่อการอุตสาหกรรม รัฐบาลต้องหาทางป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำไปกัญชาออกไปใช้ภายนอก ขณะเดียวกันต้องประมาณการจำนวนผู้ป่วย ปริมาณและความจำเป็นในการกัญชาทางการแพทย์ และความต้องการใช้ยาของประเทศต่อยูเอ็น พร้อมส่งรายงานให้ INCB รับทราบทุกปี รวมทั้งรายงานข้อมูลการนำเข้า การคงเหลือของยากัญชาในสถานประกอบการ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายผิดทาง ที่เน้นใช้งบประมาณสร้างสาธารณสุขโปศกพื้นฐาน แต่ละเลยนโยบายด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน สธ.ก็กำลังหลงทางไปให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาไร้ขีดจำกัด ทั้งที่ยังไม่มีเอกสารยืนยันว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุด โดยไม่ให้ความสำคัญหรือต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค</p>
มติชน	<p>คำตอบแทน อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ คกก.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น 8 ประเภท เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ว่า หากจะจ่ายค่าตอบแทนในอนาคตต้องมีการรับฟังความเห็นก่อนมีข้อสรุป โดยเฉพาะสำนักงานงบประมาณต้องมีการประเมินงบประมาณรายจ่ายในระยะยาว</p> <p>นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ก.ถ. กล่าวว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนอสม.รายละ 2,500 บาท หรือมากกว่านั้น ตามนโยบายของ รมว.สธ. จะต้องส่งให้ ก.ก.ถ.พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ สธ. กำหนดค่าตอบแทนให้นักบริบาลชุมชนเดือนละ 6,000 บาท โดยใช้งบของ อปท. ซึ่งอสม.มีถึง 1.04 ล้านคน การปรับค่าตอบแทนเพิ่มต้องใช้งบประมาณกว่าปีละ 24,000 ล้านบาท หากจะจ่ายตรง ก.ก.ถ.ได้มีมติให้ยกเลิกค่าตอบแทน อสม.ออกจากสัดส่วนรายได้ของ อปท. และให้ก.การคลังหางบส่วนอื่นมาชดเชยให้ อปท. ครบตามสัดส่วนที่กำหนด</p> <p>นางเพ็ญจันทร์ วสุนธราวัฒน์ นวค.สธ. รพ.สต.ศรีนคร ต.ช้างแรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า นโยบายขึ้นค่าตอบแทน อสม.ควรพิจารณาเป็นรายบุคคลที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบันมี อสม.ส่วนน้อยที่ทำงานด้วยความเสียสละ ส่วนใหญ่มีอาชีพประจำ อาจสละเวลาไปช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขได้เป็นครั้งคราว การเพิ่มค่าตอบแทนมีการตั้งข้อสังเกตว่า หาก อสม.บางรายไม่ทำหน้าที่ ผอ.รพ.สต.จะให้ออกจากตำแหน่งได้หรือไม่</p>
ไทยโพสต์ pptvhd36.com	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ จ.สุรินทร์ ซึ่งมีรายงานว่า รพ.สุรินทร์ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก จึงได้สั่งการให้หน่วยงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
posttoday.com	<p>ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ นายกา มีแผนลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ในเร็ว ๆ นี้ โดยการแก้ไขปัญหาห้วยเส่งเร่งด่วนที่ จ.สุรินทร์ ได้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำอำปิล-ลำห้วยกระดาช-อ่างเก็บน้ำห้วยเส่ง 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ชุดร่องชักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเส่งเข้าสู่จุดสูบน้ำประปา 26,400 ลบ.ม.ต่อวัน ผันน้ำจากบ่อหินเข้าคลองบ้านตรม ลงคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับห้วยเส่ง ปริมาณน้ำต้นทุนบ่อหิน 20 ล้านลบ.ม. ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ กำลังเร่งเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ออกปฏิบัติการฝนหลวง และพิจารณาเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ส. พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี ร.ม.ส.มหาดไทย และผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ รับฟังผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รพ.สุรินทร์แลประชาชน ยืนยันว่ารพ.สุรินทร์ยังคงเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ</p>
มติชน	<p>การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร.ม.ส. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปิดศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีผู้ว่าฯ ระยอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นพ.สุเทพ เพชรกรม ผู้ตรวจ สธ. เขตฯ 6 ร่วมพิธี ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร หมู่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง เพื่อจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน จ.ระยอง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีระบบเตาเผาสามารถรองรับขยะติดเชื้อได้ 3.6 ตันต่อวัน</p>
www.innnews.co.th	<p>พัฒนาคุณภาพเด็กไทย</p> <p>- เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร.ม.ส. เดินทางไปที่ รร.มัธยมตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมย้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัดใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพเบื้องต้น โดยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยเรียน ให้มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ได้มอบให้ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ ก.มหาดไทย ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข และก.ศึกษาธิการ ร่วมกันทำงานโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 4 ด้าน คือ Heart ดี มีวินัย Head เก่ง Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ Health แข็งแรง</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ thairath.co.th	<p>ร้องเรียนแพทย์ไม่ฉีดเซรุ่มแก้พิษงู</p> <p>-เสนอข่าว นางสุพิศ ทองแท้ อายุ 49 ปี ลูกสาวนายจรัส ชุ่นสั้น อายุ 68 ปี ซึ่งถูกงูเห่ากัดที่เหนือตาตุ่มขวา ได้นำส่งรพ.ห้วยยอด พร้อมซากงูเห่า เมื่อวันที่ 1ก.ค. 2562 แต่แพทย์ไม่ดูแลและไม่ฉีดเซรุ่มแก้พิษงูให้ ระบุว่าอาการผู้ป่วยไม่มีข้อบ่งชี้ว่าถูกงูกัด แต่ระหว่างนอนรอดูอาการมีอาการปวดท้อง แพทย์ให้ดื่มยาธาตุน้ำขาว จนวันที่ 4 ก.ค. อาการทรุดหนัก เนื้อรอบบาดแผลงูกัดเริ่มตายเป็นวงกว้าง แพทย์จึงฉีดเซรุ่มแก้พิษงูให้ก่อนส่งไปรพ.ตรัง แพทย์ได้ตัดแต่งเนื้อเน่าออก แต่อาการผู้ป่วยทรุดลงเรื่อยๆ กระทั่งเสียชีวิต ได้ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ตรัง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. เพื่อให้รพ.แสดงความรับผิดชอบและชี้แจงเหตุผลที่ไม่ฉีดเซรุ่ม รวมถึงรายละเอียดและขั้นตอนการรักษา</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผอ.รพ.ห้วยยอด ได้ชี้แจงเรื่องแพทย์ไม่ฉีดเซรุ่มแก้พิษงู ว่า ผู้ที่ถูกงูกัด ต้องระวังเรื่องระบบประสาทและทางเดินหายใจ แต่ผู้ป่วยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่ได้ฉีดเซรุ่มให้ และได้ชี้แจงให้ญาติรับทราบแล้ว ส่วนการป้องกันการติดเชื้อ ได้ทำแผลและให้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่วันแรก</p>
เดลินิวส์	<p>ประชุมบูรณาการเครือข่ายบริการและการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมสัมมนาบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate Care-Palliative Care และการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการและร่วมวางแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา Intermediate care-Palliative Care และการดูแลผู้สูงอายุ มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรไร้รอยต่อ โดยในปี 2562 กรมฯ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และงบประมาณให้แก่เขตสุขภาพ เขตละ 1 ล้านบาท รวม 12 ล้านบาท ในการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตเฉียบพลัน แต่ยังคงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสาขาต่าง ๆ โดยทีมสหวิชาชีพ ก่อนกลับสู่ชุมชน เพื่อลดความพิการและการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย และลดภาระการดูแลต่อเนื่องระยะยาว หรือดูแลแบบประคับประคอง</p>
เดลินิวส์	<p>การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>-เสนออยู่กับข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด "Empower Parents Enable Breastfeeding เสริมพลังพ่อแม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพื่อนแม่ยั่งยืน” ว่า จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย Multi-indicator cluster survey ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 พบว่า มีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด มีเพียงร้อยละ 23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวนในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และมีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี สธ.ได้ตั้งเป้าให้ภายในปี 2568 อัตราการกินนมแม่อย่างเดียวยุติของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ต้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายโลกที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดเมื่อปี 2555</p>
ไทยรัฐ	<p>แพทย์ฉุกเฉิน Sky doctor</p> <p>-เสนอสรุป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสจ.ตาก รพ.ทั้ง 9 อำเภอของ จ.ตาก นำบุคลากรทางการแพทย์ 70 คน เข้ารับการฝึกและซักซ้อมแผนการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ณ หน่วยบินตำรวจตาก กองบินตำรวจ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก โดยใช้อากาศยานของ กองบินปีกหมุนที่ 2 กองทัพบก เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ</p>
ข่าวสด	<p>ตรวจเยี่ยมรพ.เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธาน กก.มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจสธ. เขตฯ 10 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ ที่รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษณ์ ซึ่งมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุนงบ 3,620,000 บาท จะสร้างเสร็จในปี 2563</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch